

BUỔI GẶP MẶT PHHS CUỐI NĂM HỌC 2023 - 2024

CHIA SẺ - KẾT NỐI – ĐỒNG HÀNH

Cô Phạm Thị Huyền – Trưởng Ban chuyên môn

Khi tiếng ve râm ran và khi màu hoa phượng đỏ rực một góc trời, khi cánh hoa bằng lăng rụng rã khoe sắc tím cũng là lúc báo hiệu một năm học vừa kết thúc. Sáng nay ngày 26/5/2024, trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt phụ huynh cuối năm học để có thêm những chia sẻ, yêu thương và kết nối giữa nhà trường và quý phụ huynh học sinh. Buổi họp phụ huynh cuối năm đã diễn ra đầy ấn tượng và lắng đọng cảm xúc.

Đến tham dự buổi họp PHHS của nhà trường, có sự góp mặt của cô Lê Thị Liên - Giám đốc vận hành hệ thống Giáo dục BMS, thầy Nguyễn Văn Tuynh - NGUT, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể thầy cô giáo chủ nhiệm trong nhà trường và phụ huynh học sinh khối 10,11 và 12. Buổi gặp mặt cha mẹ học sinh được chia thành 2 phần. Phần 1 là họp tập trung tại nhà thi đấu đa năng của nhà trường và phần 2 là họp trực tiếp theo đơn vị các lớp.

Phần 1 chương trình, cô Lê Thị Liên - Giám đốc vận hành của hệ thống Giáo dục BMS có giới thiệu tới quý PHHS thông tin về việc tháng 3/2024 trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức trở thành thành viên thứ 5 của BMS và là thành viên thứ 25 của tập đoàn Giáo dục IGC. Tự hào hơn khi IGC là một trong ba tập đoàn giáo dục có danh tiếng trong nước với 2.000 cán bộ nhân viên - giáo viên - giảng viên và 20.000 học sinh, sinh viên với bề dày phát triển 25 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và quản lý Giáo dục. IGC hiện quản lý 25 cơ sở giáo dục và đào tạo từ Mầm non đến bậc Phổ thông, Cao đẳng. Tập đoàn IGC tự hào mang trong mình sứ mệnh giúp các em HS tự tin chinh phục thành tựu và hạnh phúc của riêng mình trong một thế giới liên tục thay đổi và phát triển. Tập đoàn IGC cũng tự hào khi được Tạp chí Nhân sự hàng đầu khu vực vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Châu Á, một môi trường làm việc hạnh phúc.



(Cô Lê Thị Liên- Giám đốc vận hành của hệ thống BMS chia sẻ cùng PHHS)

Học tập dưới ngôi trường Hồng Đức có gì khác biệt? Khi học tập dưới mái trường Hồng Đức, các con được học tập chương trình học tiên tiến, giúp HS phát triển năng khiếu toàn diện. HS được đặc biệt đầu tư về tiếng Anh, kỹ năng, thể chất, được hướng

nghiệp bài bản, kĩ càng và HS có nhiều cơ hội để giao lưu quốc tế và sẵn sàng hội nhập. Điều quan trọng hơn là các con được học tập trong một môi trường an toàn, yêu thương, đội ngũ thầy cô nhiệt tình, tâm huyết.

Trong buổi họp cô Phạm Thị Huyền - Trợ lý hiệu trưởng, Trưởng ban chuyên môn trong nhà trường có tổng kết về một số thành tựu năm học 2023-2024 và phương hướng phát triển, trọng tâm phần đầu trong năm học 2024-2025.



(Cô Phạm Thị Huyền chia sẻ về chương trình trại hè Hồng Đức)

Điểm khác biệt trong hè năm nay là nhà trường sẽ tổ chức khóa Summer camp - 2024 với chủ đề “Khai phá đam mê”. Đây là một sân chơi vô cùng bổ ích dành cho các bạn học sinh trong dịp hè với mục tiêu các con được học tập, rèn luyện và phát triển đam mê. Khóa học thu hút rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ các bậc phụ huynh học sinh.

Tiếp theo chương trình là phần 2 - họp theo đơn vị lớp. Sau một năm học, buổi gặp mặt, kết nối giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh là những khoảng khắc vô cùng giá trị. Những năm gần đây, nhà trường luôn chú trọng việc đổi mới hình thức họp phụ huynh học sinh. Buổi họp diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi khi trực tiếp nghe các con báo cáo về những điều các con đã làm được khi học tập tại trường và các con cần phấn đấu như thế nào trong những năm học tiếp, có khi lại là những sự xúc động nghẹn ngào của quý phụ huynh khi được đọc những dòng thư viết tay vô cùng chân thật của các con. Để có thể mang tới sợi dây kết nối giữa nhà trường - giáo viên

chủ nhiệm và phụ huynh, nhà trường đã luôn nỗ lực để tạo nên sức mạnh nội tại mạnh mẽ và thu hút sự quan tâm, tin tưởng của quý phụ huynh và các em học sinh. Ba mẹ chính là gia đình, là nơi trở về của các con. Vì vậy ba mẹ hãy luôn lắng nghe và thấu hiểu, hãy luôn bao dung và kết nối nhiều hơn với các con. Với buổi họp phụ huynh học sinh, ba mẹ sẽ có sự thay đổi về cách nhìn nhận, đánh giá các vấn đề của con.



(Cô Nguyễn Thị Ngọc Yến - GVCN lớp 10A1 cùng phụ huynh trao thưởng cho học sinh có thành tích tiêu biểu)



(Cô Nguyễn Thị Hải – GVCN 10A6 chụp ảnh cùng một số phụ huynh)

Buổi gặp mặt cha mẹ học sinh đã diễn ra vô cùng ấn tượng và cảm xúc. Buổi gặp mặt đã tăng cường sợi dây kết nối giữa nhà trường - Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh hơn nữa. Hồng Đức đang khoác lên mình một tấm áo mới, sự gia nhập tập đoàn IGC và trở thành thành viên của hệ thống BMS là niềm tự hào của nhà trường. Nhà trường mong muốn mang tới thật nhiều giá trị hơn nữa cho học sinh-những chủ nhân tương lai của đất nước. Cảm ơn sự đồng hành và tin tưởng của quý phụ huynh học sinh.